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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2567 

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนน
เสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงเห็นดว้ย
เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อวา่ที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระ
นัน้ ๆ ส าหรบั ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได ้โดยส่งบตัรลงคะแนน
ลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถาม ไดแ้จง้ช่ือ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกครัง้ 
บริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกบัวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเทา่นัน้  ส  าหรบัค าถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา
ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาอนัสมควร 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 10 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 3 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 10 คน มีดังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายเชิดพงษ ์  สริวิิชช ์  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
5. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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6. นายบนัเจิด  จรยิานกิุจา  กรรมการ 
7. นายภทัร  ลาภานนัท ์  กรรมการ 
8. นายพงชาญ  ส าเภาเงิน  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
9. นายธรรมรงค ์  ศภุกิจจารกัษ ์  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
10. นายบรรณชั  นาคพนัธ ์  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ (เขา้รว่มประชมุออนไลน)์  

กรรมการบริษัทที่ไม่ไดเ้ข้าร่วมประชุม 
 -ไมม่ี- 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวรตันกมล พุม่เสนาะ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการชุดยอ่ย  

บรษัิทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ จึงไดแ้ตง่ตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นางลดัดาวรรณ ขจรวิทย ์ผูถื้อหุน้ 

บรษัิทมีการบนัทกึภาพการประชมุโดยสือ่วีดีทศัน ์ตลอดระยะเวลาประชมุ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชมุแทนรวม 49 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 1,245,921,438 หุน้ เทา่กบัรอ้ยละ 38.44 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2567 เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2567 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2567 ตามส าเนาที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

 ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม/ความคดิเหน็ ตามล าดบัดงันี ้

 นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้ มีความคิดเห็นวา่รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2567 ยงัมีการบนัทกึ
ค าถามที่ไม่ครบถว้น จึงขอใหบ้ริษัทฯบนัทึกค าถามใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 ในครัง้นีอ้ย่าง
ครบถว้น 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิท บนัทกึค าถามของผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชมุอยา่งครบถว้น 
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  เมื่อไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2567 เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2567 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2567 วันที่ 17 
มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 1,366,409,038 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.94147 
ไมเ่ห็นดว้ย 800,200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.05853 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 2 ราย จ านวน 121,287,800 หุน้ 

วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบ
ดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบวา่งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บั
การพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้  โดยบริษัทฯ ไดแ้สดงรายละเอียดของ
ขอ้มูลทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 หวัขอ้งบการเงิน (หนา้ที่ 117) ที่บริษัทได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายใหน้ายชนฐั ส าเนียง ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี สรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทและบริษัทยอ่ยใน
ปี 2566 เพื่อท่ีประชมุรบัทราบ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2566 เปรยีบเทยีบกบัปี 2565 
                  หน่วย : ล้านบาท  

แสดงการเปรยีบเทยีบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2565 และ 2566 

 
2566 
(1) 

2565 
(2) 

% เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง)  
 [((1) – (2)) x100] / (2) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 409.897 379.930 7.887 

สินทรัพยร์วม 1,272.874 778.526 63.498 

หนีส้ินหมุนเวยีน 352.358 605.771 (41.833) 

หนีส้ินรวม 433.077 667.701 (35.139) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 839.797 110.825 657.769 

รายได้รวม 603.097 1,027.174 (41.285) 

ต้นทุนขายและบริการ 523.082 885.844 (40.951) 

ก าไรข้ันต้น 80.015 141.330 (43.384) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 44.762 66.980 (33.171) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 111.320 162.714 (31.585) 
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 8.259 (124.567) 106.630 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) 0.0031 (0.1417) 102.188 

พรอ้มทัง้อธิบายเพิ่มเติมถึงภาพรวมของผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2566 สบืเนื่องจากความขดัแยง้ระหวา่งประเทศมหาอ านาจ สงคราม
ยเูครน สง่ผลกระทบท าใหล้กูคา้รายใหญ่ชะลอการสั่งซือ้ และ/หรือ การยกเลิกออเดอร ์ตัง้แต่ปลายปี 2565 จนถึงไตรมาสที่ 3/2566 จึง
ท าใหบ้ริษัทฯมีรายไดจ้ากธุรกิจผลิตคอยลล์ดลงอย่างมีนยัส าคญั แต่ในปีปัจจุบนัสถานการณเ์ริ่มดีขึน้บา้งแลว้ และไดม้ีการเจรจาเพื่อ
หาลกูคา้รายใหมเ่พิ่มขึน้ 

บรษัิทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวรตันกมล พุม่เสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรยายใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงภาพรวม
การด าเนินงานของบริษัทฯโดยสรุปดงันี ้ ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจเครื่องปรบัอากาศ และเครื่องท าความเย็น (HVACR 
Business) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดงันี ้(1) งานที่เก่ียวกับการผลิตชิน้ส่วนอุปกรณเ์ครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น  
(HVACR Products) (2) งานออกแบบระบบและติดตัง้ระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่ (M&E Solutions) และ (3) การออกแบบและ
ติดตัง้ ผนงัหลงัคา รบัเหมาก่อสรา้ง ที่เนน้วสัดกุ่อสรา้งที่ประหยดัพลงังาน (High Performance Building Materials)   

ในปีที่ผา่นมาบรษัิทฯไดพ้ฒันาและออกผลติภณัฑใ์หม ่ดงันี ้
1.) Chiller Unit for EV Charger ส าหรบั EV Charger ขนาดใหญ่ที่ใชใ้นเรอืโดยสาร หรือเรือที่ใชพ้ลงังาน EV ซึ่ง

เป็นระบบชารจ์เร็ว และต่อยอดไปยงัระบบ Charging ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรร์ี่ขนาดใหญ่ ส าหรบัรถบสั หรือ
รถบรรทกุ 

2.) Passive Displacement Ventilation (PDV) เป็นระบบการท าความเย็นโดยไม่ใช้พัดลม ถ่ายเทความรอ้น
ความเย็นจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ไดร้บัการรบัรองของประเทศสิงคโปร ์โดยบริษัทฯไดร้ว่มมือกบัพารท์
เนอรท์ี่สงิคโปร ์เพื่อพฒันากระบวนการแกปั้ญหาในเรือ่งพลงังานความรอ้น และการวางแผนดา้นการตลาดอกี
ดว้ย  

ทั้งนีบ้ริษัทฯยังได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ด  าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องเย็น  AHU 
Replacement, ผลิตภณัฑผ์นงัและหลงัคา ที่ใชว้สัดุก่อสรา้งคุณภาพสงู เนน้ความสวยงาม ภายใตช่ื้อ Brand “Loova” การท า 
FAÇADE ที่ใช้ในอุตสาหกรรมดีไซนเ์นอร์ หรือ Architect โดยภาพรวมธุรกิจดา้น HVACR และการก่อสรา้งมีการเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องในอตัรารอ้ยละ 8.7 ตอ่ปี ซึง่สามารถเสรมิธุรกิจหลกัของบรษัิทฯได ้อีกทัง้ยงัมีผลติภณัฑด์า้นการประหยดัพลงังานตอ่เนือ่ง
ไปยงัธุรกิจเก่ียวกบัสขุภาพ (Health / Wellness) เช่น เครือ่งฟอกอากาศ ที่ใชใ้นโรงพยาบาล เป็นตน้ โดยผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ ทัง้
ในส่วนของ HVACR หรือ M&E ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ในกระบวนการผลิตจึงค านึงถึงผลกระทบต่อปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก (Carbon Footprint) ที่ปลอ่ยออกจากกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการ เพื่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันัน้บรษัิทฯจึงใหค้วามส าคญัในการท าธุรกิจโดยค านงึถงึความรบัผิดชอบดา้น ESG (สิง่แวดลอ้ม, สงัคม, การก ากบัดแูลกิจการ) 
เพื่อใหม้ีการพฒันาองคก์รอยา่งยั่งยืน (Sustainability) จึงไดป้รบัเปลีย่นวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษัิท ดงันี ้

วิสยัทศัน ์ 
เดิม :  CIG มุ่งมั่นที่จะท าให้ลูกค้าของเราประสบความส าเร็จโดยการสรา้งสินคา้นวัตกรรมและโซลูชั่นดา้น

เครือ่งปรบัอากาศและท าความเย็นที่ดีที่สดุดว้ยความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรมและความใสใ่จ 
ใหม ่: CIG มุง่มั่นพฒันาสูค่วามยั่งยืน (Advancing Sustainability) 
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พนัธกิจ 
เดิม :    สง่มอบพลงัแหง่ความใสใ่จ 
ใหม ่: สร้างอนาคตคาร์บอนต ่าผ่านระบบ M&E, HVAC และวัสดุก่อสร้างที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ประสิทธิภาพดา้นพลงังานและความยั่งยืน (Creating a lower-carbon future through eco-conscious 
M&E, HVAC/R and building material systems engineered for energy efficiency and sustainability) 

 โครงการลงทนุในกิจการอื่นของบรษัิทฯ ที่อยูร่ะหวา่งพฒันาโครงการ ดงันี ้
1. โครงการลงทนุในบริษัท อิมแพ็ค กรีน ยทูิลิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั (IGU) โดยบริษัท ซีไอจี ยทูิลิตี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์

จ ากัด (CIGU) (บริษัทย่อย) โดย IGU เป็นผู้ลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียว  เช่น  EV Infrastructure, Smart 
Healthcare Facilities และ Renewable Energy ซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการในห่วงโซ่ของการขนส่งในกลุ่ม
ของรถบรรทุก รถเทลเลอร ์หรือรถขนส่ง ที่เป็นรถใชพ้ลงังาน EV โดยมีแผนในการท า Charging Stations, Battery 
Stations และด าเนินการร่วมกับพารท์เนอรผ์ูผ้ลิตรถ และบริษัทขนส่งต่างๆ เพื่อลงทุนดา้น Charging, Swapping 
Battery รวมถึงการขายไฟฟ้าเขา้โครงการ โดยจะพฒันาที่ดินเพื่อด าเนินการเก่ียวการผลิตน า้ดิบ และผลิตไฟฟ้า ซึ่ง
อยูร่ะหวา่งการศกึษาโครงการในนิคมอตุสาหกรรมโคราช และ นิคมอสุาหกรรมบางบอ่ โดยเบือ้งตน้ในปีนีจ้ะใหม้ีการ
น าเขา้ตวัรถบรรทกุหรอืรถปิคอพัเขา้มาใหเ้รว็ที่สดุ เพื่อด าเนินการเก่ียวกบั Charging Stations 

2. โครงการลงทุนใน VE Logistic Platform โดยบริษัท ซีไอจี ยูทิลิตี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์จ ากัด (CIGU) (บริษัท
ย่อย) เป็น Application การบริหารจัดการใหบ้ริการขนส่ง ที่เป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างผูใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ , 
คนขบัรถ, ผูใ้หบ้ริการ Financing รถบรรทุก และผูใ้หบ้ริการจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรบัรถบรรทุก EV โดยปัจจุบนัยงัอยู่
ระหว่างการพฒันา Application และการเจรจารว่มกบัพารท์เนอรต์่าง ๆ คาดว่าจะมีรถบรรทกุเขา้มาในระบบในไตร
มาสที ่3/2567 และจะสามารถเริม่ใหบ้รกิารไดต้ัง้แตไ่ตรมาสที่ 4/2567 เป็นตน้ไป  

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความคืบหนา้ของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุริต  
คอรร์ปัชั่นใหท้ี่ประชุมไดท้ราบว่า บริษัทฯไดผ้่านการรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทจุรติ คอรร์ปัชั่น (CAC) ตัง้แตปี่ 2561 เป็นตน้มา โดยบรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอยา่ง
ตอ่เนื่อง และในปีที่ผา่นมา บรษัิทฯไมม่ีการถกูรอ้งเรยีนในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ สอบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้ 

 นายเฉลมิเกียรติ พิรุณจินดา ผูร้บัมอบฉนัทะ มีค  าถามวา่หลงัจากที่ CIG ไดข้ายหุน้ของบรษัิทยอ่ยออกไปหมดแลว้ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมยงัมีภาระหนีส้ินหรือภาระผูกพนัทางธุรกิจกับบริษัทย่อย  และ บริษัทร่วมดงักล่าวอยู่
หรอืไม ่ถา้ยงัมีภาระผกูพนัอยู่ บรษัิทมีแนวทางในการด าเนินการดงักลา่วอยา่งไร 

นางสาวรตันกมล พุม่เสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงตอ่ผูถื้อหุน้ใหท้ราบวา่ ปัจจบุนัไมม่ีภาระผกูพนัใด
แลว้ 
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 นายฮัง้ใช ้อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงันี ้ 
1.) ขอใหป้ระธานบอรด์บรหิารช่วยชีแ้จงปัญหาหลกัๆ ของบริษัทอยา่งชดัเจน ว่ามีสว่นใดที่ท  าใหบ้รษัิทฯไมเ่ติบโต

อย่างที่นกัลงทนุในตลาดหุน้คาดการณ์ โดยใหม้องภาพของบริษัทฯ สภาพคลอ่งทางการเงินที่จะท าใหบ้รษัิทฯ 
เติบโตไปขา้งหนา้อยา่งมั่นคง  

นายอารีย ์พุ่มเสนาะ รองกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบรหิาร ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้เนื่องดว้ย
บริษัทฯประสบปัญหาต่อเนื่องมาจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด รวมถึงลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทก็ประสบ
ปัญหาเช่นกนัจึงชะลอการสั่งซือ้ ท าใหร้ายไดล้ดลงและสง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม
ลกูคา้รายใหญ่ก็ยงัเช่ือมั่นในสนิคา้ของบรษัิทฯไดม้ีการสั่งซือ้เพิ่มขึน้เมื่อสถานการณใ์นปัจจบุนัดีขึน้  

2.) หุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท ทีผู่ล้งทนุยงัไมไ่ดใ้ชส้ทิธิมีจ านวนเงินคงเหลอืเทา่ไร 
นางสาวรตันกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ตามที่บริษัทไดอ้อกและเสนอ

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยมูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ 400 ลา้นบาท ปัจจุบนัผูล้งทุนไดใ้ชส้ิทธิ
แลว้จ านวน 85 ลา้นบาท ยงัคงเหลอือีกจ านวน 315 ลา้นบาท  

นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล มีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องดว้ยราคาแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ไม่ต  ่า
กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งในการใชส้ิทธิแปลงสภาพนี ้ผูล้งทุนย่อมตอ้งการราคาต ่าที่สดุ และขาย
ออกไปในราคาต ่าอีกดว้ย เนื่องจากมีหุน้กูแ้ปลงสภาพยงัคงตอ้งใชส้ิทธิอีก จึงท าใหร้าคาหุน้ของบริษัทฯลดลง
เรื่อย ๆ ซึ่งในการระดมทุนแบบนีบ้ริษัทมกัจะเสียประโยชน์ จึงควรหนัมาส่งเสริมศกัยภาพของบริษัทที่มีอยู่  
ความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิาร เทคโนโลยี รวมถึงการหาพารท์เนอรม์ารว่มลงทนุกบับรษัิท 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 
และเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ที่ไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ ในปี 
2566 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2566 และมีมติอนุมัติงบ
การเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 1,367,209,238 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุ่า 
บรษัิทจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แตเ่นื่องจากบรษัิทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
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คา้ง รายละเอียดปรากฏ ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2566 หวัขอ้งบการเงิน หนา้ 117 บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลไดท้ัง้นีต้ามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2566 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2566 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 1,367,209,238 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2567 
  นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2567 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2566 โดยก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยไมม่ีผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากคา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน
ที่กลา่วมาขา้งตน้ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการบริษัทไดร้บัในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของบรษัิท แมว้่าการ
ก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท โดยเปรยีบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัและสภาวะธุรกิจ
ของบริษัทแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็น
ตวัเงินใหแ้ก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เขา้รว่มประชุมในแต่ละครัง้ และค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่ง เป็น
จ านวนรวมทัง้สิน้ 4,541,169.36 บาท รายละเอียด ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

1. ในการท าหนา้ที่กรรมการบรษัิท 3,097,446.24 955,000.00 4,052,446.24 

2. ในการท าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ 398,723.12 90,000.00 488,723.12 
รวมทั้งสิน้ 3,496,169.36 1,045,000,00 4,541,169.36 
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ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2567 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 1,367,209,238 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
วาระที่  5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2567 

ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2567 เพื่อเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ไดแ้ก่ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี 
ลีลาสภุา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณส์กุล หรือ นางสาวกัญญนนัท ์ปุญญาวิวฒัน ์หรือ นายบุรินทร ์ประสงค์
สมัฤทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4663, 4664 , 5369 , 12733 และ 12879 ตามล าดบั หรอื ผูส้อบบญัชีท่าน
อื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2567 
โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

       ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยอีกดว้ย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2567 เป็นจ านวนเงิน 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) ตามที่ผูส้อบบญัชีเสนอมา ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหนา้จ านวน 180,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ 
18% โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของบรษัิทในปี 2566 มีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี จ านวนเงิน (บาท) 
1.) คา่ตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 380,000 
2.) คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 540,000 
3.) คา่สอบทานงบการเงินภาษาองักฤษ 80,000 

รวม 1,000,000 
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 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่

 ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นายฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้ มีค  าถามว่าเหตใุดค่าสอบบญัชีของบริษัทจึงสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหนา้ ที่ซึ่งปัจจุบนัไดม้ีระบบการประมวผลของคอมพิวเตอร ์(AI) เขา้มาช่วยในการด าเนินการตรวจสอบบญัชี 
ดงันัน้ระยะเวลาในการตรวจสอบก็จะลดลง และขอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาต่อรองค่าสอบบญัชี
ในปีถดัไปอีกดว้ย 

นายธนกิตติ ์งามนิธิดิลก ตวัแทนของผูส้อบบญัชี ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ใหท้ราบวา่ เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ
มีการประชุมมากขึน้ โดยวาระในการประชุมมีเหตกุารณท์ี่เป็นนยัส าคญั เช่น การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ที่จกัตอ้ง
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้งบริษัทฯก็ยังมีการลงทุนที่มากขึน้จากปีก่อนหน้า จึงท าให้มี
ระยะเวลาในการสอบทานรายการเพิ่มมากขึน้ 

นายเชิดพงษ์ สริวิิชช ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่คณะกรรมการตรวจสอบจะรบัพิจารณา
การตอ่รองคา่สอบบญัชีในปีถดัไป 

เมื่อไมม่คี  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบรษัิทปี 2567 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ได้แก่ นายอ าพล จ านงคว์ัฒน์ หรือ 

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณส์กุล หรือ นางสาวกัญญนันท ์ปุญญาวิวัฒน ์
หรือ นายบุรินทร ์ประสงคส์ัมฤทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664, 5369, 12733 และ 
12879 ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที ่ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแหง่บริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม 
ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2567 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดว้ย 1,367,209,238 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ, นายเชิดพงษ์ สิริ
วิชช ์และนายบนัเจิด จริยานกิุจา แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่ได้
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เสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระในครัง้นีค้ือ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ ที่ซึง่ด  ารงต าแหนง่มาแลว้เป็นเวลา 13 ปีตอ่เนื่องกนั และจะด ารง
ต าแหน่งในวาระนีต้อ่อีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจ านวน 16 ปี และนายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์ด ารง
ต าแหน่งมาเป็นเวลา 1 ปี และจะด ารงต าแหนง่ในวาระนีต้อ่อีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระรวมเป็นจ านวน 
4  ปี โดยกรรมการอิสระเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิที่สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิท และทกัษะที่จ าเป็นท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ อีกทัง้มีความเป็นอิสระไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทแตอ่ยา่งใด 

โดยคณะกรรมการบรษัิทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถงึความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ
ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญแลว้  อีกทัง้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ ดงันี ้:  

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็ปไซดข์องบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ส าหรบัต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้มา  

2. ใหก้รรมการท่ีพน้วาระไดแ้จง้ความจ านงเพื่อรบัการเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทตอ่  

เนื่องดว้ยในวาระนี ้พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบรษัิท ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ ซึง่เป็นกรรมการท่ี
ออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึ่ง จึงมอบหมายใหน้ายอารีย ์พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการ
บรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุแทน 

นายอารยี ์พุม่เสนาะ ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ 

ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2567 จ านวน 3 ทา่น 
ไดแ้ก่  

(1) พล.ต.อ. ปรุง บญุผดงุ กรรมการอิสระ 
(2) นายเชิดพงษ ์ สริวิิชช ์ กรรมการอิสระ  
(3) นายบนัเจิด จรยิานกิุจา กรรมการบรษัิท  

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่  
 

เมื่อไมม่คี  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมตเิลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2567 โดยเสนอใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง   

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2567 
จ านวน 3 ท่าน ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง 2. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์          
3. นายบันเจิด จริยานุกิจา  
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ด้วยคะแนนเสียงในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้ 

(1) พล.ต.อ. ปรุง  บุญผดุง ด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 1,367,209,238 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99999 
ไมเ่ห็นดว้ย 200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(2) นายเชดิพงษ ์สิริวิชช ์  ด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 1,367,209,238 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(3) นายบันเจิด  จริยานุกิจา   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  

เห็นดว้ย 1,367,209,238 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ กลบัเขา้ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

1) นางสาวนนัทิวา ใจสระ ผูร้บัมอบฉนัทะ มีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม โดยแจง้แกไ้ขเอกสาร เนื่องจากเอกสาร
ฉบบัเต็มไมม่ี QR Code ฉบบัที่มีเป็นฉบบัย่อที่สง่ไปรษณีย ์ดงันัน้การอา้งอิงถึง QR Code ดงักลา่ว ควร
จะใสไ่วใ้นฉบบัยอ่ เนื่องจากฉบบัเต็มไดม้ีเอกสารแนบตามที่ระบแุลว้ครบทกุหนา้ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชุมและเสนอ
ขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
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ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก                ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                      เลขานกุารบรษัิท 
                 (นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ)์ 
 
 

 

 
 


